



Be a gift to the world

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี

Rotary club of Suphanburi

ปีที่ 44 ฉบับที่ 26 วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559

เดือน มกราคม พ.ศ. 2559
เดือนแห่งการบริการด้านอาชีพ

รายงานการประชุมประจำสัปดาห์

วาระที่ 1 นายกอดุลย์ วราเอกศิริ
นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีเปิดการประชุม



วาระที่ 2 รท.สมชัย โสภาศรีพันธ์
ปฏิคมแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสร



☺ เรียนผู้ว่าการภาค นายกสโมสรโรตารี อดีตผู้ว่าการภาค อดีตนายก มวลมิตรโรแทเรียน พร้อมโรตารีแอนน์ แยกผู้มีเกียรติ วันนี้เป็นวันประชุมประจำสัปดาห์ที่ 20 มกราคม 2559 โดยการนำของนายกอดุลย์ วราเอกศิริ ภายใต้อรรถพจน์ว่า “ เป็นของขวัญแก่ชาวโลก ” “ Be a gift to the world ” ยินดีต้อนรับ ท่านผู้ว่าการภาคธีระนันท์ วงศ์หล่อ ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล , นายกอดุลย์ ทพ อนุศักดิ์ คงมาลัย , นย.เชาวลิต ทวีไทย นายกสโมสรโรตารีปาลาโยก , นยล.นพ จรูญพงศ์ บรรทมรัตน์ ขอบคุณครับ

วาระที่ 3 ข่าวจากนายกอดุลย์ วราเอกศิริ



@ เรียนท่านผู้ว่าการภาค อดีตผู้ว่าการภาค อดีตนายก มวลมิตรโรแทเรียน พร้อมโรตารีแอนน์ แยกผู้มีเกียรติ @ ในนามของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ขอต้อนรับท่านธีระนันท์ วงศ์หล่อ ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ที่ท่านให้เกียรติมาเยี่ยมสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ผมขอขอบคุณมวลมิตรโรแทเรียนโรตารีแอนน์ ที่ไปร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 โดยเฉพาะกิจกรรมแรกคือการมอบรถดับเพลิง ที่ อบต.ทับตีเหล็ก เรียนว่าในการนี้ ท่านผู้ว่าการภาคธีระนันท์ วงศ์หล่อ ได้มามอบรถดับเพลิงให้ด้วย พร้อมทั้งภาค 3350 โรตารีสากล สากล อนุ.สมศักดิ์ อุดมพันธ์ จากสโมสรโรตารีปทุมวัน ซึ่งท่านมาแทนผู้ว่าการภาคไชยไวย พูลลาภมงคล รวมทั้งแอนน์สุธีรัตน์ พูลลาภมงคล ท่านมาด้วย วันนั้นสมาชิกที่ไปจำนวน 23 ท่าน การมอบครั้งนี้ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ท่านวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี มาเป็นประธานในการรับมอบ ทางสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีได้มอบเกียรติบัตรขอบคุณท่าน ผว.ก.ธีระนันท์ ทองหล่อ , ผว.ก.ไชยไวย พูลลาภมงคล รวมทั้งสโมสรโรตารีปทุมวัน และ สโมสรโรตารีมิได้-มินามิ จากประเทศญี่ปุ่น ภาค 2820 ซึ่งการดำเนินกิจกรรมได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน ครับ และขอขอบคุณท่าน อผก.ไพโรจน์ แอนน์สุธีรา จิระเสวีจินดา ท่านเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันที่บ้านแม่บัววัยให้กับคณะที่มาจากภาค 3350 ครับ ซึ่งในวันนั้นผมต้องตามท่านภาคไปยังโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยาเพื่อชมกิจกรรมเลี้ยงปลา ปลูกผักเพื่ออาหารกลางวัน รวมทั้งมอบทุนการศึกษาในนามสโมสรฯให้กับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 20 ทุน ๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท และได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมให้กับโรงเรียนเพื่อการดำเนินการอีกจำนวน 5,000 บาท @ วันพุธที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น. ผมพร้อมแอนน์ผาสุข วราเอกศิริ ไปวางพวงมาลาอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบรมราช

ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาบรมราช และได้เดินทางไปร่วมงานของสโมสรโรตารีอุททองซึ่งจัดกิจกรรม โดยมีท่านผู้ว่าการภาคธีระนันท์ วงศ์หล่อ ร่วมกิจกรรมด้วย โดยการมอบหม้อก๋วยเตี๋ยวไว้สารตะกั่ว จำนวน 3 ใบ ให้กับแม่ค้า 3 ร้าน ณ ห้องประชุมโรงเรียนกวางนิกมพิทยา อำเภออุททอง พร้อมกับไหว้ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร์ไปชมพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาหิน รับประทานอาหารและเดินทางกลับ @ วันที่ 18-20 มีนาคม 2559 มีการประชุมใหญ่ภาค 3330 ในปีบริหาร 2558-2559 ที่โรงแรมทวินโลดส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันดังกล่าวนี้ผมขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียน เข้าร่วมการประชุมใหญ่ แต่บางท่านก็อาจจะไปเที่ยวได้ สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมตั้งใจว่าก่อนจะไปประชุมผมพามวลมิตรโรแทเรียนเที่ยว โดยจัดรถเดินทางให้ผมมีงบประมาณจากกิจกรรมพอสมควรในสมัยผม เพื่อเป็นการตอบแทนมวลมิตรโรแทเรียน โรตารีแอนน์ แต่ทั้งนี้ก็ต้องมีการสำรวจจากมวลมิตรโรแทเรียนที่จะเดินทางไปก็ที่ท่าน เพื่อความสนุกสนานร่วมกัน เป็นเรอบัสอาจจะลำบากหน่อยแต่มันจะได้อะไรอีกมากมายตามมาอีกเยอะแยะครับ พร้อมกับในคืนวันที่ 19 มีนาคม 2559 ก็จะเป็นคืนราตรีของผู้ว่าการภาค ก็จะมีการมอบรางวัลของภาคด้วย ขอบคุณครับ

วาระที่ 4 ข่าวจากเลขา ฯ อน.ประดิษฐ์ จิตรนพคุณ



@ เรียนผู้ว่าการภาค นายกสโมสร อดีตผู้ว่าการภาค อดีตนายก มวลมิตรโรแทเรียน โรตารีแอนน์ ผู้มีเกียรติทุกท่าน @ ได้รับสารจากผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล เดือนธันวาคม จำนวน 8 ฉบับซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก 8 สโมสรด้วยกันคือ สร.หาดใหญ่อีสต์ , สร.สงขลา , สร.พระสมุทรเจดีย์ , สร.พังงา , สร.หาดใหญ่ , สร.อัครภาค 3330 , สร.กาญจนวนิชหาดใหญ่ , สร.สตูล ซึ่งจะมีข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งการเยี่ยมสโมสรของผู้ว่าการภาค @เรื่องเงินบริจาคไปลิโอพลัสการตั้งตู้บริจาคของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เพื่อจะขอบริจาคจากบุคคลทั่วไปซึ่งได้ตั้งอยู่ 3 ที่ คือโรงเรียนกาญจนานิกม , โรงพยาบาลศุภมิตร และร้านค้าปลีกเฮง ได้จำนวน 3,818 บาท 75 สตางค์ มอบให้กับผู้ว่าการภาคในนามมูลนิธิ ที่โรงแรมวาสิฎฐีต่อไป ต่อไป @ ขอเชิญร่วมประชุมระหว่างเมือง Inter City ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 ณ โรงแรมวาสิฎฐี สุพรรณบุรี การลงทะเบียนสามารถไปลงชื่อได้ที่ผู้ช่วยเลขา ฯ สุกัญญา สิทธิศักดิ์ ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท สำหรับช่วงกลางคืนจะเป็นคืนแห่งเกียรติยศของมูลนิธิโรตารี จะมีการมอบเข็มบริจาคให้กับเวทีโดยท่านผู้ว่าการภาคธีระนันท์ วงศ์หล่อ ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ดังนั้นจึง

ขอเชิญมวลมิตรโรแทเรียนที่บริจาค 100 เหรียญหรือมากกว่า ได้กรุณาลงชื่อ เพื่อจะไปรับเข็มในคืนนั้น สำหรับการแต่งกายผู้ชายสวมสูทสตรีโมสร ผู้หญิง ชุดราตรี ขอบคุณครับ

ผู้ว่าการภาคธีระนันท์ วงศ์หล่อ กล่าว



@ ท่านนายกสโมสรฯ ประธานการประชุม อดีตผู้ว่าการภาคไพโรจน์ จิระเสรีจินดา ท่านอดีตนายกสโมสร มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านครับ วันนี้ภารกิจที่ภาคอื่นๆ ผมไม่มีก็เลยคิดว่าสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีมีการประชุม ก็เป็นครั้งแรกที่ผมมาร่วมประชุมกับสโมสรของท่าน ซึ่งวันประชุมวันพุธตรงกับสงขลาพอดีซึ่งประชุมเวลา 20.00-21.00 น. แต่ห้องประชุมของสงขลาเล็กกว่าสุพรรณบุรี เกือบครึ่งหนึ่ง สำหรับการทำการกิจของผม วันนี้ผมไปร่วมกิจกรรมกับสโมสรโรตารีอุทอง เป็นสโมสรที่ 99 พุธนี้สโมสรโรตารีสองพี่น้อง เป็นสโมสรที่ 100 แล้วก็จะยุติในช่วงนี้เพื่อที่จะเตรียมงานมูลนิธิโรตารีที่สุพรรณบุรีเป็นเจ้าภาพ ผมจะไปร่วมงานเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการปิดท้ายที่สโมสรสงขลาในวันที่ 20 มกราคม 2559 เป็นสโมสรที่ 101 ซึ่งหมายความว่าภาค 3330 ของเรามีสโมสรทั้งหมด 101 สโมสร ซึ่งเดิมมีอยู่ 103 สโมสร และได้ยกเลิกไป 2 สโมสรซึ่งทั้ง 2 สโมสร ก่อตั้งโดยสโมสรโรตารีสงขลาของผมเองครับ ซึ่งมีสโมสรถูกอยู่ 3 สโมสร รวมสโมสรโรตารีสตูล ปีนี้ผมต้องทำเป็นตัวอย่างด้วยความตั้งใจของผมว่า ในการเป็นผู้ว่าการภาค ผมจะใช้หลัก 4 WAY TEST เหมือนอย่างที่ว่าผู้ว่าการภาคไพโรจน์ได้เข้ามาอยู่เสมอกว่าเป็นประภาคเป็นหลักที่สำคัญให้ทุกคนเชื่อมั่น เชื่อถือเอา ก็คงจะไม่มีการคัดค้านต่อต้านใด เพราะผมได้ถามมติจากสโมสรโรตารีสงขลา เป็นสโมสรก่อตั้งทุกคนก็บอกว่าให้เป็นไปตามหลัก 4 WAY TEST ถ้าเขาอยู่ไม่ได้ อยากจะยุบก็ให้เขายุบไปนี่ก็คือความเป็นมาของเยี่ยมสโมสร ในปีนี้โดยความคิดของผมและเทรนเนอร์คิดว่าการจัดงาน อินเตอร์ซิติ้เข้ากับนโยบายการประหยัด เราจัดงานอินเตอร์ซิติ้ 4 ครั้ง มีประธานจัดงาน 4 ท่าน มีสโมสรรับผิดชอบงานนี้ไปรวมทั้งทีมงานภาคเพิ่มภารกิจ เพิ่มงานแต่ความประหยัดนั้นเกิดขึ้นกับมวลสมาชิก เพราะการจัด 4 ครั้งนั้น ทุก ๆ สโมสรก็ไม่ต้องค้างคืนนานนะครับเพราะสามารถเดินทางกลับได้ ก็อยากจะแจ้งให้ทราบหากท่านผู้ว่าการภาคท่านต่อ ๆ ไปจะใช้วิธีการแบบนี้ก็สุดแล้วแต่ครับ สิ่งหนึ่งที่ผมอดที่จะภูมิใจไม่ได้ก็คือ ประธานจัดงานอินเตอร์ซิติ้ทั้ง 4 ท่านนี้ เราได้สร้างบุคลากรในภาคของเราให้เป็นบุคคลที่ทำงานเป็น เราจัดงาน 4 ครั้งมีประธานจัดงาน 4 ท่าน ท่านก็จะมีทีมงานที่ท่านละ 10-20 ท่านเป็นอย่างน้อย เป็นการฝึก ให้ทำงานเหมือนสโมสร ในนามของภาคได้ในโอกาสนี้ครับ ซึ่งผมคิดว่าคุ้มค่า

ผมขอเชิญชวนมวลมิตรโรแทเรียนครับสำหรับครั้งสุดท้ายที่โรงแรมวาลิวูจิสุพรรณบุรี ใกล้กับเราที่สุดแล้ว ซึ่งผมจำได้ว่าครั้งแรกที่จัดทางภาคได้ ก็มีสโมสรทางภาคกลางไปให้กำลังใจเขา พอถึงเวลาภาคกลางจัดเขาก็ขึ้นมาให้กำลังใจกันด้วย มาตอบแทนน้ำจิต น้ำใจของพวกท่านก็ขอเชิญชวนนะครับ เรื่องส่งรายงานการประกวดผลงาน สโมสรในสุพรรณบุรีก็สะดวกมาก สะดวกมากที่สุด เพราะท่านมีภารกิจที่ต้องส่งเอกสารเป็นเล่ม ในเรื่องการบำเพ็ญประโยชน์และงานประชาสัมพันธ์ที่ส่งคือ โรงพยาบาลของคุณหมอพรชัย ใกล้ที่สุดแล้วและคุณหมอจะต้องรวบรวมเราใช้การประทับตราของไปรษณีย์ วันสุดท้ายวันที่ 29 กุมภาพันธ์ เป็นการส่งผลงานแล้วเราจะนัดพบกรรมการทุกฝ่ายตัดสินในที่ศูนย์โรตารีแห่งประเทศไทย โดยท่าน อผก.นพ พรชัย บุญแสง จะนำเอกสารทั้งหมดของภาคเราไปประชุมที่โน้น ซึ่งผมก็จะเป็นประธานการประชุมและเป็นกรรมการตัดสินด้วย ซึ่งเรามีเวลาในการตัดสินเพียงแค่ 17-18 วัน ซึ่งผมก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้ร่วมเดินไปให้กำลังใจนายกสโมสรด้วย ซึ่งเมื่อสักครู่ท่านนายกอคุศล ก็ได้พูดถึงเรื่องการเตรียมรถที่จะเดินทางไปร่วมการประชุมดังกล่าว อย่างน้อยเราก็จะไปพบปะกัน ภาค 3330 ของเรานั้น ภาคต่าง ๆ อดที่จะอิจฉาเราไม่ได้ เพราะว่าพื้นที่ของระยะทางนั้นเรายาวประมาณ 1,300 กิโลเมตร และเรามีคอนบน คอนล่าง เรามีวัฒนธรรม มีภาษา มีขนบธรรมเนียมที่ไม่เหมือนกัน ขณะนี้เรามีเวลาทำงานอยู่ประมาณ 5 เดือน ผมอยากจะใช้มตินี้ว่าโรตารีเราทำงานวันสุดท้ายคือวันที่ 30 มิถุนายน 59 ไม่ใช่วันที่เราส่งผลงานเสร็จ ประกาศผลงานเสร็จ เราก็หมดภาระ หมดหน้าที่ สโมสรก็ตั้งค่านัดเงินการอยู่ณครับผมอาจจะได้ขึ้นมาเยี่ยมท่านได้อีกครั้งหนึ่ง ก็ขอให้สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ซึ่งถือว่าเป็นสโมสรที่ใหญ่ในส่วนของตะวันตกนี้ครับ จงประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการสโมสรเป็นที่ศรัทธาของสโมสรใน 5 สโมสรในสุพรรณบุรี และผู้ว่าการภาคในพื้นที่ของสุพรรณบุรีนี้ ก็น่าจะหาได้ในโอกาสต่อไป ก็ขอให้ทุกท่าน โชคดีครับ สวัสดีครับ

นายกก่อตั้ง ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย กล่าว



@ เรียนท่านนายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ท่านผู้ว่าการภาค ท่านอดีตผู้ว่าการภาค ท่านอดีตนายกและมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน เรื่องของการประชุมอินเตอร์ ซิตี้นั้นในรายละเอียดของท่านผู้ว่าการภาคได้พูดไปแล้ว ผมได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการภาคในฐานะที่เป็นผู้ช่วยให้ดำเนินการเป็นประธานในการจัดการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งในสโมสรโรตารีปาลเลอโลยก็ของเราก็ได้แบ่งงานกันครับ มีผมซึ่งมีหน้าที่จัดสถานที่ในการประชุมกลางวันกับทีมงาน ส่วนงาน

กลางคืน ท่านผู้ว่าการภาค ธีระนันท์ วงศ์หล่อ มอบประกาศให้กับมวลมิตรโรแทเรียนที่สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีกำลังเชิญชวนให้มีการลงทะเบียนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นะครับก็ถือว่าเป็นการลงทะเบียนในพื้นที่ของเราเอง ก็อยากจะให้สโมสรโรตารีในพื้นที่ทั้ง 6 แห่งในสุพรรณบุรีของเราไปเข้าร่วมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ที่สำคัญที่สุดก็ต้องเสริมจากที่ผู้ว่าการภาคได้พูดไปก็คือ ขอเชิญชวนไปร่วมงานในตอนกลางคืน ซึ่งท่านลงทะเบียนตอนกลางวัน 1,000 บาท ท่านก็สามารถร่วมงานในตอนกลางคืนได้อยู่แล้วครับ หากท่านจะพาแอนน์ไปร่วมด้วยก็ร่วมได้ในตอนกลางคืนซึ่งเราเรียกว่า คืนราตรีแห่งเกียรติยศ ก็เป็นความตั้งใจอย่างยิ่งของท่านท่านผู้ว่าการภาคธีระนันท์ วงศ์หล่อ อยากจะมอบเกียรติยศในการเป็นผู้บริจาคผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับท่านมีส่วนในการทำหน้าที่ยุ่บำเพ็ญประโยชน์ในโครงการต่าง ๆ ที่โรตารีได้จัดให้มีขึ้นครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการโพลีอพลัส โครงการบำเพ็ญประโยชน์อื่น ๆ มากมายที่ท้าทาย อันนี้คงเป็นเรื่องที่จะเชิญชวนและขอให้ช่วยกันลงทะเบียน ก็ขอเชิญชวนมวลมิตรโรแทเรียน ท่านผู้มีเกียรติที่ให้ความสนใจ 5 ท่าน ก็อาจจะเป็นโค้วต้าในจังหวัดสุพรรณบุรีเชิญขึ้นร้องเพลงเพื่อการบริจาคในโรตารีในคืนคืนนี้ ผมขอถือโอกาสนี้เชิญชวนมวลมิตรโรแทเรียนพร้อมโรตารีแอนน์ทุกท่าน ขอบคุณครับ

ภาพบรรยากาศการประชุมประจำสัปดาห์



วาระการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งต่อไป

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมสองพันบุรี

- วาระที่ 1 นายกสโมสรเปิดประชุม
- วาระที่ 2 ปฏิทินแนะนำแขกเยี่ยมสโมสร
- วาระที่ 3 เลขฯ แจ้งข่าว
- วาระที่ 4 สันทะโรตารี
- วาระที่ 5 สันทะอาชีพ
- วาระที่ 6 นายกกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

